

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	การตรวจสอบภายในประจำปี 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	กปว. มีการตรวจสอบการบวกรการทำงานภายในประจำปี 2566 ครบทุกส่วนงาน ทั้งด้าน IT พัสดุ การเงิน การลงทุน บัญชี HR กฎหมายและคดี อำนวยการ ยุทธศาสตร์ คัมครองสิทธิ โดยทุกส่วนงานไม่พบประเด็นการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	กปว. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพียง 1 อัตรา อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ควรมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2	กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ปี 2566 เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ขวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	170,510 บาท	บุคลากรจำนวน 68 อัตรา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ปี 2566 โดยสอดแทรกเนื้อหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	ควรมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นประจำทุกปี
3	กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ปี 2566 เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ณ ขวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	164,107 บาท	บุคลากรจำนวน 59 อัตรา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ปี 2566 โดยสอดแทรกเนื้อหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	ควรมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นประจำทุกปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
4	กองทุนประกันวินาศภัยส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “พ.ร.บ. พัสต และกฎระเบียบล่าสุดในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ	6,000 บาท	เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา เข้ารับการฝึกอบรม “พ.ร.บ. พัสต และกฎระเบียบล่าสุดในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในหน้าที่	กปว. มีเจ้าหน้าที่พัสดุเพียง 1 อัตรา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในกรณีที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ควรมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่พัสดุ
5	กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมความรู้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา CC conference centre อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร	3,500 บาท	บุคลากรจำนวน 65 อัตรา เข้ารับการอบรมความรู้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติงานในหน้าที่	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	ควรมีการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต
6	กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมความรู้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา CC conference centre อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร	3,500 บาท	บุคลากรจำนวน 44 อัตรา เข้ารับการอบรมความรู้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติงานในหน้าที่	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	ควรมีการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
7	กองทุนประกันวินาศภัยส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม จัดโดยสำนักงาน ก.พ.เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรจำนวน 2 อัตรา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรภายในกองทุนฯ ตามหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด ให้เกิดความรู้ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	ควรมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการสัมมนาเป็นประจำ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสัมมนาเช่นนี้อีก
8	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองทุนประกันวินาศภัย ชั้น 15 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 กรุงเทพฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรจำนวน 32 อัตรา เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ผู้เข้าสัมมนาได้ตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามการประเมิน ITA ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	ควรมีการจัดสัมมนาทุกปี
9	กปว. ดำเนินการศึกษาและจัดทำมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของกองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	จัดประชุมบุคลากรภายในเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความมีคุณธรรมและการทำงานอย่างโปร่งใส สุจริต และเข้าใจกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	-